



### เทศกาลของอินโดนีเซีย ตอนที่ ๓

Hari Kemerdekaan Indonesia  
ฮารี เกอ เมอร์ เค กา อิน อิน โด เน เซีย  
หมายถึง วันชาติของประเทศอินโดนีเซีย เป็น  
วันที่ประเทศอินโดนีเซียได้ประกาศเอกราช  
ใน ค.ศ. ๑๙๔๕ ถือเป็นวันแห่งการเฉลิม  
ฉลองซึ่งจะตรงกับวันที่ ๑๗ สิงหาคมของทุก  
ปีและเป็น วันหยุดราชการของชาวอินโดนีเซีย  
การเฉลิมฉลองนั้นไม่ใช่แค่เป็นการระลึกถึงวัน  
ประกาศเอกราชเท่านั้นแต่เป็นการระลึกถึงการ

เสียดสีของเหล่าบรรดานักบริวารที่ต้องเสีย  
เลือดเสียเนื้อเพื่อต่อสู้ศัตรูที่มารุกรานชาติ ถึง  
แม้ปัจจุบันจะไม่มีสงครามแล้วแต่ความรู้สึก  
สำนึกถึงความยากลำบากกว่าจะได้มาซึ่งความ  
เป็นเอกราชนั้นยังคงมีในใจของชาวอินโดนีเซีย  
ทุกคนและยังถือว่าความสามัคคีและความเป็น  
เอกภาพคือที่หนึ่ง ดังคำเขียนใต้ตราแผ่นดิน  
Garuda กา รูดว่า ความหลากหลายในความ  
เป็นเอกภาพเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวชาวอินโดนีเซีย  
ตลอดมา

การเฉลิมฉลองจะเริ่มตั้งแต่ก่อนวันที่  
๑๗ สิงหาคม จะมีการให้ทุกพื้นที่ประดับด้วย  
ธงชาติหรือผ้าขาวแดงซึ่งเป็นสีธงชาติ แต่ละ  
ภาคส่วนทั้งรัฐและเอกชนก็จะจัดงานต่าง ๆ  
เนื่องในโอกาสวันชาติ ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม

ตอนเช้า หน่วยงานรัฐจะจัดงานรำลึกและเคารพ  
ธงชาติ ในกรุงจาการ์ตาจะมีการจัดงานรำลึกและ  
เคารพธงชาติ ณ ลานหน้าทำเนียบประธานาธิบดี  
จุดเด่นของงานที่ทุกคนจะรอรับชมคือการรำลึก  
วินาทีการประกาศเอกราชคือเวลา ๑๐.๐๐ น.  
ซึ่งเป็นเวลาที่นายซูการ์โนได้อ่านคำประกาศ  
เอกราชทุกคนจะยืนนิ่ง และเสียงไซเรนดัง  
ขึ้นพร้อมการยิงปืนใหญ่จำนวน ๑๗ นัดหลัง  
เสียงไซเรนเงียบลง จะมีการอ่านคำประกาศ  
เอกราช หลักปรัชญาศีลและคำปรารภของ  
รัฐธรรมนูญ และต่อด้วยการเดินแถวอัญเชิญ  
ธงชาติที่เรียกว่า Bendera Pusaka เบ็น เค ร  
ปู ซา กา หรือ Sang Merah Putih ซัง เม รัช  
ปู ติช โดยเยาวชนที่คัดเลือกจากทั่วประเทศต่อ  
ด้วยการอ่านคำขอพรต่อพระเจ้า และปิดท้าย

ด้วยการฟังการร้องบรรเลงเพลงปลุกใจและ  
เพลงเกี่ยวกับชาติการจัดงานแบบเดียวกันจะ  
จัดทั่วประเทศ ที่กล่าวว่าการจังหวัด หรือวิหัต  
รวมถึงสถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศ  
ต่าง ๆ ด้วย ตอนสาย ๆ แต่ละชุมชนจะจัดงาน  
แข่งขัน แข่งเล่นเกม ตอนบ่าย ๆ จะมีพาเหรด  
ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่เรียกว่า Karnaval  
Nusantara การ์ นา ฟัด บู ซัน ตา รา ซึ่ง  
เป็นขบวนที่นำเสนอศิลปวัฒนธรรมของชาว  
อินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นระบำต่าง ๆ ศิลปะการ  
ต่อสู้ ดนตรีพื้นบ้าน และอื่น ๆ อีกมากมาย  
เทศกาลของอินโดนีเซียยังมีต่อ  
คราวหน้า.

สำหรับ สุธาร์โย เขียน  
ชลธิชา สุดบุญ สรุ